

สรุปข่าวประจำในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๖๓

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- 'วราวุธ'ชิงชัยมีถึงขั้นไล่ออกปมรื้อบ้านเขี้ยว (มติชน ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑,๓)
- สมคิดเร่งก.พลังงานลงทุน ๒แสนล้านในปี (มติชน ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๑,๘,๙)
- ทส.ทุ่ม ๔๔๕ ล้านจ้างงาน (ข่าวสด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ หน้า ๖)

'วราวุธ' ชิงชิง! มีถึงชั้นโล่ออก ปมรื้อบ้านเขียว 'วราวุธ' ลั่นลงโทษถึงโล่ออก ปมรื้อถอน'บ้านเขียว'

(อ่านต่อหน้า 3)

บ้านเขียว

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่รัฐสภา เกี่ยวกสายระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธาน มีการพิจารณาวาระกระทู้ถามสด โดยนายเอกการ ชื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ พรรคภูมิใจไทย กรณีการรื้อถอน "บ้านเขียว" อดีตสำนักงานบริษัทอมเบย์เบอร์มา อายุกว่า 130 ปี บริเวณสวนรุกขชาติเซตวัน จ.แพร่ ว่า กรณีนี้ทุกคนตั้งข้อสงสัยการรื้อถอนดำเนินการอย่างถูกต้องหรือไม่ อาคารดังกล่าวเป็นโบราณสถานต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากร และสอบถามความเห็นจากประชาชนในการดำเนินการใดๆ จึงอยากทราบถึงเหตุผลการรื้อถอน การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่อาคารจะดำเนินการอย่างไร รวมถึงทรัพย์สินต่างๆ ภายในอาคาร และไม่ลี้กจากตัวอาคารขณะนี้อยู่ที่ไหน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่า การรื้อถอนอาคารดังกล่าวเพื่อบูรณะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ผิดพลาดคือการดำเนินการโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน คำว่าเสียใจ ขอโทษ คงไม่พอ และตนเองรับไม่ได้เช่นกันกับการกระทำดังกล่าวถือว่าขาดความรอบคอบ ไม่คำนึงถึงจิตใจชาวแพร่ อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะรับผิดชอบการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ มั่นใจจะฟื้นฟูอาคารแห่งนี้กลับมาได้มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนไม้ลี้กจากการรื้อถอน ยืนยันยังอยู่ครบถ้วน มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

"เรื่องนี้ต้องมีบทลงโทษผู้ทำผิด มีตั้งแต่การตัดเงินเดือน ไปจนถึงการไล่ออก หรือให้ออกจากราชการ" นายวราวุธกล่าว

ที่กรมศิลปากร นายวรา จันทรมณี เลขานุการชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรม เดินทางมายื่น

หนังสือเรื่องขอให้ผลักดันแก้ปัญหาการทำลายโบราณสถานในประเทศไทย พร้อมตัวอย่างภาพความเสียหายของโบราณสถาน ถึงนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายประดิษฐ์ ไขบัว ผู้ตรวจราชการ วธ. รับเรื่องแทน ว่า ขณะนี้มีโบราณสถานในประเทศไทย ถูกทำลายหรือถูกทำให้เสียหายแล้วครั้งแล้วครั้งเล่า จะด้วยสาเหตุแห่งความไม่รู้ หน่วยงานที่รับผิดชอบละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การมีผลประโยชน์แอบแฝงก็ตาม หรือสาเหตุใดก็ตาม

"เมื่อพิจารณาแล้วมีอย่างน้อย 2 หน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่า วธ. เป็นผู้ดูแล คือ กรมศิลปากร และกรมการศาสนา โดยมีหน่วยงานต่างกระทรวงเกี่ยวข้อง เช่น กรมป่าไม้ และกรมธนารักษ์ เป็นต้น แม้ว่าจะมีความทับซ้อนในทางปฏิบัติที่จะดูแลโบราณสถาน แต่ไม่ใช่อุปสรรคที่จะบริหารจัดการไม่ได้ วธ. จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานให้เกิดความร่วมมือ หรือทางออกในการอนุรักษ์ ทั้งในเรื่องนโยบาย งบประมาณ ตลอดจนการดำเนินงาน" นายวรา กล่าว

นายวรา กล่าวต่อว่า หนังสือที่ยื่นถึงรัฐมนตรีว่าการ วธ. ทางชมรมคนรักศิลปวัฒนธรรมได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการ วธ. ดำเนินการในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ประเด็น คือ 1.สั่งการให้กรมศิลปากรเร่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานทั่วประเทศโดยเร็วที่สุด อย่าประวิงเวลา 2.โปรดสั่งการให้กรมศิลปากรเคร่งครัดในการดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ทำลายโบราณสถาน เช่น อาคารโบราณสถานอมเบย์เบอร์มา จ.แพร่ ที่ถูกทุบทำลายทิ้งหลัง ลิมโบราณที่ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ซึ่งถูกแปลงสภาพปรับเปลี่ยนเป็นสีชมพู หรือที่วัดบางด้วนนอก ต.บางด้วน อ.เมือง

จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ทำลายพระพุทธรูปสมัยอยุธยา และทุบอุโบสถเก่าทั้งหลัง เป็นต้น

นายวรา กล่าวอีกว่า 3.ให้ วธ. ประสานความร่วมมือหาทางออกในข้อขัดแย้ง หรืออุปสรรคอื่นใด ที่คาบเกี่ยวกับความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานในการประกาศให้เป็นโบราณสถาน หรือการอนุรักษ์โบราณสถาน 4.จากข้อจำกัดในการดำเนินงานต่างๆ ของกรมศิลปากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงบประมาณ เวลา หรือบุคลากร จึงขอให้เร่งสร้างช่องทางเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล หรือบูรณะโบราณสถานตามสิทธิที่ระบุในรัฐธรรมนูญ บุคคล และชุมชนย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ โดยกรมศิลปากรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงเรื่องความถูกต้องในการดูแลบูรณะ และ 5.แก้ไข

กฎหมาย ระเบียบ หรืออื่นๆ ที่เป็นการรวบอำนาจไปที่อธิบดีกรมศิลปากร เพราะเป็นอุปสรรค ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงาน และบางครั้งอาจมีข้อสงสัยในเรื่องความโปร่งใส ทั้งนี้ นับจากวันนี้จะต้องไม่มีโบราณสถานอื่นใดในประเทศไทย ถูกทำลายอีก

"อย่างไรก็ตาม จากการหารือกับผู้ตรวจราชการ วธ. ที่มารับเรื่องแทน ได้บอกถึงข้อขัดข้องต่างๆ และจะดำเนินการไปตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นคำตอบที่จับต้องไม่ได้ ผมไม่พอใจ และเห็นว่ากรมศิลปากรควรรับผิดชอบมากกว่านี้ ผมต้องการให้รัฐมนตรีว่าการ วธ. เป็นเจ้าภาพในการที่จะจัดการว่านับแต่นี้เป็นต้นไป ต้องไม่มีการทำลายโบราณสถาน ถึงแม้จะมีข้ออ้างว่ามีบุคลากร มีงบประมาณจำกัด แต่โดยส่วนตัวผมว่าโลกยุคใหม่สามารถบริหารจัดการได้ เพราะเรื่องโบราณสถานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่การสร้างรายได้แก่ประเทศสูงเป็นอันดับ 2 ซึ่งเราควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หลังจากนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาโบราณสถาน ต้องเป็นหูเป็นตาดูแล หรือแจ้งเหตุถ้ามีการทำลายขึ้นอีก หรือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ทำลายโบราณสถาน เพราะโบราณสถานถือเป็นสมบัติของทุกคน และอาจจะต้องมี การฟ้องร้องกรมศิลปากร ถ้ากรมศิลปากรละเว้นการปฏิบัติหน้าที่" นายวรา กล่าว

สมคิดเร่งก.พลังงานลงทุน 2 แสนล้านบาทในปีนี้

แผน3ปีทุ่ม1.1ล้านล้านบาท จิลดราคาเอ็นจีวี-แอลพีจี กสทช.หนุน‘รพ.อัจฉริยะ’ ‘เอไอเอส’ลุย5จีฟื่นฟูศก.

‘สมคิด’เร่งพลังงานทุ่มลงทุน 2 แสนล้านบาทในปี’63 ช่วยปั๊ม ศก. ‘สนธิรัตน์’มั่นใจปีนี้มีจ้างงานกว่า 1 หมื่นคน แคมลงทุนต่อเนื่องถึงปี’65 (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

สมคิด

‘สมคิด’จี‘พลังงาน’เร่งรัดลงทุน

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่กระทรวงพลังงาน นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างการประชุมมอบ

5จีฟื่นศก.-นายสุยเวง ของ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส นายปรีชา ลิลพจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป เอไอเอส ร่วมงาน AIS 5G ร่วมแรงสู้ฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน



จำเป็นต้องสนับสนุนกลุ่มแรงงาน 2 ล้านคนที่ตกงานและกลับภูมิภาคให้มีความ มีรายได้ จึงอยากให้กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งรัดมาตรการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะระยะสั้นภายในปี 2563 กระทรวงพลังงานรายงานที่เตรียมแนวทางเพื่อการลงทุนไว้ประมาณ 2.03 แสนล้านบาท และหากรวม 3 ปี ระหว่างปี 2563-2565 ทราบว่าจะมีมูลค่าลงทุนด้านพลังงานรวมกว่า 1.1 ล้านล้านบาท

“กระทรวงพลังงานต้องเร่งรัดลงทุนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยก้าวข้ามปีนี้ไปได้ ต้องทำให้เศรษฐกิจหมุนและเกิดการจ้างงาน ช่วยเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ต้องคิดโครงการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ โดยผมจะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ปตท. และ กฟผ. ซึ่ง 2 หน่วยงานต้องเดินทางลงทุนตามแผน ต้องไม่พลาดเป้า ขณะที่ในปี 2564 ก็ขอให้เร่งรัดลงทุนในปีนี้แทน เพื่อพยุง

นโยบาย “พลังงานสร้างชาติ” โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและข้าราชการระดับสูง กระทรวงพลังงานเข้าร่วม ว่า ต้องการให้ภาคพลังงานมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยภายหลังเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัจจุบันแม้สถานการณ์ของไทยจะดีแต่ต่างประเทศยังน่าห่วง ดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ จากฐานรากจึง

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15447

หน้า: 1(กลาง), 8, 9

Col.Inch: 289.71 Ad Value: 449,050.50

PRValue (x3): 1,347,151.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สมคิดเรงก.พลังงานลงทุน 2แสนล้านในปี

เศรษฐกิจ เนื่องจากครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไม่ดีนัก" นายสมคิดกล่าว

จีให้ลดราคาพลังงานลงอีก

นายสมคิดกล่าวว่า นอกจากนี้ออกให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กระทรวงพลังงาน ปตท. กฟผ.ศึกษาความเป็นไปได้ในการลดราคาพลังงานลงมาอีก โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) และก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ไม่ใช่แค่ครึ่งราคา รวมถึงร่วมกับกองทุนหมู่บ้านพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการเกษตร ล่าสุดรัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆ ยื่นเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศวงเงิน 4 แสนล้านบาท จึงเห็นว่าทั้ง ปตท.และ กฟผ.สามารถยื่นขอได้ หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก เบื้องต้นกระทรวงพลังงานเองได้เสนอยื่นของบดงบวงเงิน 1,000 ล้านบาท

'สนธิรัตน์'ปลุกจ้างงานหมื่นคน

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า แผนพลังงานสร้างชาติจะดำเนินการ 3 ด้านช่วงปี 2563-2565 คือ 1.ลดรายจ่ายแก่ประชาชนช่วงโควิด-19 รวมกว่า 4 หมื่นล้านบาท ผ่านมาตรการช่วยเหลือสำคัญ อาทิ ลดค่าไฟฟ้าครัวเรือนและภาคธุรกิจด้วยการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ตลาดจร หรือสปอตแอลเอ็นจี การยกเว้นเก็บอัตราค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ (มินิมีน ชาร์จ) ถึงเดือนกันยายน 2563 การตรึงราคาแอลพีจี 3 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม-กันยายน 2563 ลดราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นลง 50 สต.ต่อลิตร

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า 2.เร่งรัดการลงทุนด้านพลังงาน รวมกว่า 2.03 แสนล้านบาท ในปี 2563 และปี 2564 วงเงิน 4.57 แสนล้านบาท ปี 2565 วงเงิน 4.50 แสนล้านบาท ดังนั้นรวม 3 ปีประมาณ 1.11 ล้านล้านบาท คาดว่าปีนี้จะก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 10,000 คน การลงทุน อาทิ เปิดสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ เริ่มดำเนินการแอลเอ็นจี ฮับ เริ่มการลงทุนพัฒนากริด โมเดิร์นไนเซชัน การรื้อถอนแท่นปิโตรเลียม และเร่งคลังแอลเอ็นจี และ 3.กระตุ้นเศรษฐกิจฟื้นฟูหลังโควิด-19 รวมกว่า 30,000 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ชุมชน เกิดการจ้างงานกว่า 8,000 คน โดย กฟผ.จะกระตุ้นให้เกิดการค้าผ่านตลาดนัดออนไลน์ชุมชนโรงไฟฟ้าและท่องเที่ยว

เยือนทั่วไทย และ ปตท.จะจัดลิฟวิ่ง คอมมูนิตี มาร์เก็ต เฟลส และเที่ยวทั่วทิศกระตุ้นเศรษฐกิจกับบลู การ์ด

30ม.ย.ชงกรม.เคาะแผนพีดีพี

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 30 มิถุนายนนี้จะมีวาระการเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พีดีพี-ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ซึ่งบรรจุโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากในแผน เมื่อผ่าน ครม. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการดังกล่าวทันทีในระยะเร่งด่วน (ควิกวิน) 100 เมกะวัตต์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเอกชนกลางเดือนสิงหาคม 2563 และลงนามได้ภายในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 มันใจจะเกิดการลงทุนและสร้างรายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในระยะแรก ปี 2563-65 ประมาณ 4.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่โครงการทั่วไป 600 เมกะวัตต์ กระทรวงจะเร่งดำเนินการรับซื้อให้ได้ภายในเดือนตุลาคม 2563 และคาดว่าจะลงนามได้ภายในไตรมาส 1/2564 หรือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนั้น วันที่ 29 มิถุนายนนี้ กระทรวงพลังงานจะหารือร่วมกับผู้ประกอบการและภาคประชาชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการโซลาร์ภาคประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้ได้ส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาสำหรับประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและที่เหลืรับซื้อในอัตรา 1.68 บาทต่อหน่วย แต่ปัจจุบันเข้าร่วมค่อนข้างต่ำ จึงจะหาแนวทางขับเคลื่อนให้โครงการเดินหน้ามากขึ้น สำหรับนโยบายปาล์มได้มอบให้ ปตท. รับซื้อไบโอดีเซล (บี100) ล่วงหน้า 30 ล้านลิตรเพื่อกำหนดราคาบี 100 ให้สะท้อนราคาปาล์มถึงเกษตรกรต่อไป ขณะนี้กรมธุรกิจพลังงานได้นำร่องใช้ระบบบล็อกเชนซื้อขายนำร่องกับผู้ผลิต 3 แห่งแล้ว

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้เห็นชอบจัดตั้ง บริษัท อินโนเวชั่น โซลดิ้ง เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้น 40%, บริษัทราช กรุ๊ป ถือหุ้น 30% และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ถือหุ้น 30% เพื่อ

เข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาไฟฟ้าในยุคดิจิทัล เทคโนโลยี โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบและเตรียมจดทะเบียนจัดตั้งได้ในปี 2563 ทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 300 ล้านบาท

ปตท.ทุ่ม1.48แสนล.ครึ่งปีหลัง

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. เร่งรัดโครงการลงทุนช่วงครึ่งหลังปี 2563 ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 1.48 แสนล้านบาท หลังจากใช้เงินลงทุนในกลุ่ม ปตท.ไปแล้วกว่า 1.2 แสนล้านบาท ใน 6 เดือนแรก ปี 2563 สอดรับนโยบายนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ ปตท.เร่งรัดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากบางโครงการได้ชะลอการลงทุนไปจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยขณะนี้ ปตท.เข้าสู่โหมดรีสตาร์ท โดยจะเร่งรัดพัฒนามิตร คู่ค้า รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเครือ ปตท.ให้เดินหน้าก่อสร้าง

นายอรรถพลกล่าวว่า โครงการลงทุนของกลุ่ม ปตท.ครึ่งปีหลัง 1.48 แสนล้านบาท อาทิ โครงการท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 สถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว การขยายสถานีบริการน้ำมันของบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือไออาร์ โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม แหล่งเอส 1 และแหล่งอาทิตย์ ของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดย ปตท.เตรียมประชุมแผนยุทธศาสตร์และทิศทางอนาคตของกลุ่มกลางเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อพิจารณาแผนลงทุนปี 2564 โดยจะพิจารณาว่ามีโครงการใดจะสามารถเร่งรัดการลงทุนให้เร็วขึ้นได้ภายในปี 2563

จับมือททท.กระตุ้นท่องเที่ยว

นายอรรถพลกล่าวว่า นอกจากนั้น ยังมีโครงการพลังงานสร้างชาติของกลุ่ม ปตท. อาทิ ปตท.จับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดแคมเปญท่องเที่ยวผ่านบัตรปรบลูการ์ด ร่วมกับ ททท. โรงแรมร้านค้าในสถานที่ท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ 16 สิงหาคมถึง 31 ตุลาคม 2563 โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยให้สามารถแข่งขันระยะยาว โดย ปตท.ให้เงินสนับสนุน 100 ล้านบาทผ่านบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด

นายอรรถพลกล่าวว่า ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คาดการณ์ว่าตัวเลขเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ปี 2563 ติดลบ 8% นั้นธุรกิจ ปตท.เชื่อมโยงกับภาวะเศรษฐกิจ จึงคาดว่าการณ์ยอดขายของกลุ่ม ปตท.จะได้รับผลกระทบไม่เกิน 10% และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลาย คาดว่ายอดขายช่วงครึ่งหลังปี 2563 จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนปีนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้ผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมันลดลง โดยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยปี 2563 อยู่ที่ 40-50 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

‘ทส.’จ้างงาน1.6หมื่นคนเริ่ม1กค.

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ ทส. แถลงข่าวโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้มีรายได้ โดยมี 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด ทส. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณ 445,176,000 บาท จากงบกลางประจำปี 2563 เพื่อจ้างงานรวม 16,488 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน โดยจะเปิดบัญชีธนาคารโอนค่าจ้างเข้าบัญชีผู้รับจ้างโดยตรง

นายวราวุธกล่าวว่า การจ้างงานมี 5 โครงการ คือ 1.โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการ 1 คน 1 ตำบลร่วมใจ พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7,255 อัตรา 2.โครงการจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตามนโยบาย คทช. 3,192 อัตรา 3.โครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้ 1,866 อัตรา 4.โครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำ แหล่งอาหารของสัตว์ป่า 3,500 อัตรา และ 5.โครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน 675 อัตรา

“ประชาชนที่สนใจโครงการจ้างงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 4 หน่วยงานในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ หลังสิ้นสุดโครงการ

จะช่วยให้แต่ละพื้นที่มีการพัฒนาทั้งด้านแหล่งกักเก็บน้ำ ลดผลกระทบจากภัยแล้ง สัตว์ป่ามีน้ำและอาหารในพื้นที่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น” นายวราวุธกล่าว

‘อว.’จ้างงานเฟส2อีก3.2หมื่นคน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า จะลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คอร์ม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 1 ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่รับจ้างงาน 290 อัตรา ระยะเวลา 4 เดือน ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท แต่รับเข้าทำงาน 279 อัตรา เนื่องจากผู้สมัครบางส่วนได้รับสิทธิเยียวยาจากภาครัฐที่ซ้ำซ้อนจึงต้องตัดรายชื่อออก และมีการลาออกระหว่างทำงาน

“ทั้ง 279 อัตรา ลงพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด 109 ตำบล ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และพัฒนาทักษะ ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากการทำงาน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะของผู้จ้างงานซึ่งเรียกว่า พนักงานจ้างเหมาบริการ” นายสุวิทย์กล่าว และว่า จะเริ่มโครงการ อว.สร้างงาน ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม กว่า 3.2 หมื่นคน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีอัตราการจ้างงานระยะที่ 2 จำนวน 376 อัตรา ระยะเวลา 3 เดือน

นายสุวิทย์กล่าวว่า ลักษณะงานจะทำเรื่องข้อมูลเชิงพื้นที่ ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เก็บข้อมูลจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การวิเคราะห์และจัดทำแผน วางแผนโครงการและแผนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ด้านสมรรถภาพ ด้านการจัดการน้ำชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านการสร้างอาชีพ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านการจัดการขยะ ด้านการจัดการสังคมผู้สูงอายุ หรือด้านอื่นๆ ที่สอดคล้องกับบริบทปัญหา หรือความต้องการของพื้นที่

นายจ้างขอรัฐเปิดให้จ้างรายชม.

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและการจ้างงาน ภาคเอกชนจึงมีแนวคิดลดผลกระทบ

ทั้งของนายจ้างและลูกจ้าง ในเรื่องการปรับค่าจ้างและวิธีการจ้างแรงงาน เพื่อลดผลกระทบและประคองธุรกิจในภาวะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังมีอยู่และรอการฟื้นตัวของกำลังซื้อและเศรษฐกิจหลังจากโควิดคลี่คลายที่อาจต้องใช้เวลามากปีหน้า โดยภาคธุรกิจเสนอให้สามารถปรับการจ้างงานแบบประจำเหมาจ่ายเป็นการจ้างงานรายชั่วโมง โดยไม่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

“หลายเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานที่มีระเบียบกำหนดไว้ จึงเสนอผ่านกระทรวงพาณิชย์ ประสานกระทรวงแรงงานและสหภาพแรงงาน ในเรื่องการปรับวิธีการว่าจ้าง ให้มีการพอนปรนและไม่ผิดกฎหมาย เช่น บางโรงงาน ต้องการลดชั่วโมงการจ้างจากเหมารายวัน รายเดือน เป็นรายชั่วโมง อย่งต้องการจ้างผลิตแค่ครึ่งวันเข้าถึงกลางวัน เพื่อเหมาะกับผลผลิตและการขายที่ลดลง ลูกค้ก็สามารถหางานที่อื่นเสริมในช่วงครึ่งช่วงบ่ายถึงเย็น ทำแบบนี้เป็นการพยุงการจ้างงาน ไม่เกิดการเลิกจ้าง ขณะที่ลูกจ้างก็สามารถหารายได้อื่นเสริมได้ โดยที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างรับรู้กัน” แหล่งข่าวกล่าว

สรท.ไม่แปลกใจจีดีพีติดลบ8.1%

นายวิเชษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงประเด็นคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2563 ติดลบ 8.1% และตัวเลขการส่งออกติดลบ 10.3% นั้นว่า ทั้งการปรับลดตัวเลขจีดีพีและการส่งออกมองว่าเป็นการปรับลดตามสภาพความเป็นจริง คำนวณจากตัวเลขการส่งออกเดือนพฤษภาคม 2563 เมื่อการส่งออกทองคำและอาวุธสงครามออกแล้ว ติดลบถึง 27% จึงมองไปในทิศทางเดียวกับ กนง.

“ด้านส่งออกไทยปีนี้ สรท.เคยประเมินติดลบมากกว่าลบ 8% เป็นไปในทิศทางเดียวกับ กนง.ว่ายังไปปีนี้การส่งออกติดลบแน่นอน เพราะยังมีหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าของไทยยังไม่มีการเปิดเครื่องจักรผลิตสินค้า เนื่องจากติดในเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศ จึงทำให้ภาพการส่งออกของไทยลดลงมาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ถ้าช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ ทั่วโลกมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นอาจช่วยให้ตัวเลขภาคการส่งออกติดลบลดลงจากตัวเลขที่ประมาณการ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15447

หน้า: 1(กลาง), 8, 9

Col.Inch: 289.71

Ad Value: 449,050.50

PRValue (x3): 1,347,151.50

ศิลป์: ลีลี

หัวข้อข่าว: สมคิดเรงก.พลังงานลงทุน 2แสนล้านในปี

ไว้ก็เป็นได้" นายวิศิษฏ์กล่าว

เขียร์ให้นักธุรกิจต่างชาติเข้าไทย

นายวิศิษฏ์กล่าวต่อว่า หากต้องการดันไม่ให้ตัวเลขจีดีพีติดลบมากอย่างที่ประมาณการไว้ ความหวังหลักๆ อยู่ที่ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว ถ้ามีการกลับมาของนักท่องเที่ยวจะช่วยเศรษฐกิจในประเทศกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ขณะนี้รัฐบาลเตรียมพร้อมโครงการการจับคู่ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยโควิด-19 (แตรเวล บับเบิล) ที่เบื้องต้นจะเริ่มเปิดในกลุ่มนักธุรกิจและแรงงานระดับสูงให้เข้ามาก่อน ที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเข้ามาต่อไป ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศที่มีการจับคู่ด้วยว่ามีความพร้อมมากแค่ไหน ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาลไทยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนในประเทศเป็นหลักอยู่แล้ว

เร่งรัฐสร้างจุดขายประเทศ

นายวิศิษฏ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของการคลายล็อกธุรกิจ จากการสำรวจพบว่ายังมีหลายธุรกิจที่ยังไม่กลับมาเปิดให้บริการ อาทิ ธุรกิจบริการและธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนธุรกิจที่กลับมาเปิดส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดการจ้างงาน ส่วนใหญ่ประชาชนยังกังวลเรื่องการจับจ่ายอยู่จึงทำให้การคลายล็อก ในครั้งนี้ยังไม่กลับมาคึกคัก ทั้งนี้ มองว่ามาตรการที่ผ่านมาของรัฐบาลค่อนข้างดี แต่อยากให้เห็นการสร้างเรื่องราวของประเทศไทยผ่านในลักษณะโปรโมต โดยเฉพาะการควบคุมโรค ที่ไทยสามารถคุมไม่ให้มีการติดเชื้อมากในประเทศต่อเนื่อง 30 วัน ซึ่งเป็นที่ชื่นชมจากนานาชาติ และจุดเด่นจุดขายของไทยในการเป็นครัวของโลก โดยต่อยอดสร้างภาพจดจำให้กับไทย ทำให้คนในประเทศและต่างชาติมีความเชื่อมั่นและเป็นการสร้างผลดีเรื่องของสินค้าการส่งออก ที่จะมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของความสะอาด และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

รายย่อยขอชอฟต์โลนได้ถึงค.ค.

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานถึงความคืบหน้าโครงการสินเชื่อคอกเบี้ยต่ำ (ชอฟต์โลน) ล่าสุด ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พบว่ามีสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 82,701 ล้านบาท และมีจำนวน 51,991 ราย สินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 1.6 ล้านบาทต่อราย แบ่งเป็น สัดส่วนผู้ได้รับชอฟต์โลนตามขนาดผู้รับ

ธุรกิจขนาดเล็ก 76.5% วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ธุรกิจขนาดกลาง 17.4% วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่ 6.1% วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท

สำหรับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ มีจำนวนลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 16,367,258 ราย ยอดภาระหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นมูลค่า 6.84 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 5,028 ราย สินเชื่อเอสเอ็มอี 1,142,683 ราย สินเชื่อรายย่อย 15,219,547 ราย โดยระยะเวลาขอสินเชื่อเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 22 ตุลาคม 2563

'กสทช.-ศิริราช-หัวเว่ย'นำร่อง5จี

นายสุภกร ตันตสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ร่วมกับโรงพยาบาลศิริราช และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการนำร่องรถอัจฉริยะไร้คนขับ ยก ระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G โดยนำร่องใช้ในโรงพยาบาลศิริราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยฟรี เพื่อให้โรงพยาบาลนำมาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ลดการสัมผัส และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจากหัวเว่ย ซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จจะนำไปต่อยอดในการใช้งานด้านอื่น และโรงพยาบาลอื่นๆ ในประเทศต่อไป

นายสุภกรกล่าวว่า โครงการนำร่องทดลองใช้รถอัจฉริยะไร้คนขับยก ระดับการแพทย์ไทยสู่ยุค 5G นี้ เป็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกมาใช้ในการขับเคลื่อนด้านการแพทย์ การสาธารณสุข โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามาแทนมนุษย์ในการส่งของถึงมือผู้รับได้ โดยสามารถวิ่งในเส้นทางที่ซับซ้อนภายในบริเวณโรงพยาบาล มีความปลอดภัยในการใช้งาน อำนาจความสะดวกให้กับผู้รับและผู้ส่ง ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นการแบ่งเบาภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถบริหารจัดการสรรบุคลากรและเวลาเพื่อตรวจรักษา ดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น และต่อไปจะมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย

ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือสมาร์ต ฮอสพิทอล

ดันสู่รพ.อัจฉริยะต้นแบบ

นายสุภกรกล่าวว่า ก่อนหน้านี้อำเภอกงทศ.ได้มีการให้บริการแพทย์ทางไกลใช้ 5G เชื่อมโยงการให้บริการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในจังหวัดเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยนำร่อง 4 โรค ได้แก่ โรคตา โรคผิวหนัง โรคความดัน และโรคเบาหวาน พร้อมขยายระบบการให้บริการแพทย์ทางไกลไปให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำโดยความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ เริ่มต้นที่เรือนจำกลางเขมาบดินทร์ และเรือนจำกลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้กับประชาชนที่อยู่ในชนบท นักโทษในเรือนจำที่เข้าถึงการรักษาได้ลำบาก ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาพบแพทย์หากเป็นการรักษาแบบปกติ ซึ่งโครงการที่สำนักงาน กสทช. ดำเนินการก่อนหน้านี้นี้ ในวันนี้อยู่ในขั้นขำขัน เป็นการต่อยอดผลักดันใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ให้เกิดกับประเทศไทยและประชาชน

"ไทยมีข้อได้เปรียบเพราะเราจัดให้มีการประมูล 5G สำเร็จ และเป็นผู้นำในการนำ 5G มาให้บริการเป็นลำดับต้นๆ ในอาเซียน สำนักงานเล็งเห็นถึงข้อได้เปรียบนี้ รวมถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้งานให้เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านต่างๆ ให้กับประชาชนในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อความพร้อมในการเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และกระบวนการผลิตต่างๆ มากขึ้น" นายสุภกรกล่าว

นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสมเหตุสมผล และมีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ

นำมาพัฒนางานทางการแพทย์ได้อย่างเป็นองค์รวม รถอัจฉริยะไร้คนขับโดยเทคโนโลยี 5G จากโครงการนำร่องในครั้งนี้จะนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในระบบโลจิสติกส์กลางของโรงพยาบาล โดยช่วงเริ่มต้นจะใช้ในการขนส่งยา เพื่อลดภาระของเจ้าหน้าที่ในงานด้านการขนส่ง ซึ่งลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับบริการทางการแพทย์ไทยได้ในระยะยาว คาดจะใช้เวลา 2-3 เดือนในการทดลองใช้และนำผลการทดลองมาประยุกต์ใช้กับบริการทางการแพทย์ด้านอื่นๆ ต่อไป

เกษตร-พณ.เปิดแอปพ์กระจายสินค้า

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกษตรกรไทยยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง จากอุปสรรคในการส่งออก และช่องทางการกระจายสินค้า ขณะที่สินค้าเกษตรของไทยยังมีผลผลิตออกตามฤดูกาลตลอดทั้งปี แต่ด้วยสภาพความเปลี่ยนแปลงของตลาดในปีนี้นำให้เกษตรกรเป็นจำนวนมากต้องประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ดังนั้นภายใต้การบูรณาการของกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกแบบช่องทางการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงสินค้าระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง เพื่อให้เกิดระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพช่วยเหลือเกษตรกรไทย อันเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับโครงการคืนคุณแผ่นดิน เปิดตัวแอปพลิเคชั่น M-Help Me แพลตฟอร์มซื้อ ขาย ขนส่ง ประกัน ชำระเงิน และออนไลน์ ครบจบบนแอปพ์เดียว รวมทั้งเป็นช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตทางการเกษตรจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยแพลตฟอร์มนี้จะ เป็นช่องทางหลักในการกระจายสินค้าที่ครบวงจร ซึ่งมีทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ขนส่ง อยู่ในแอปพลิเคชั่นเดียว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร รวมถึงการนำแพลตฟอร์มหลักนี้กระจายสินค้าในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 8

สมคิด

แก้สินค้าเกษตรล้นตลาด

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน กล่าวว่า แพลตฟอร์ม M-Help Me เรียกว่า เอ็มแมน (M Man) เป็นแอปพลิเคชั่นเพื่อเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร เพื่อใช้แก้ปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาดช่วงฤดูการผลิต และยังมีอุปสรรคด้านการส่งออกและการขนส่ง รวมทั้งการบริโภคที่ลดลง จากภาคการท่องเที่ยวที่ยังรอคอยการฟื้นตัวภายในแอปพลิเคชั่น M-Help Me ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ผู้ซื้อ สามารถเข้ามาแสดงความจำนงในการหาซื้อสินค้า หรือเลือกซื้อสินค้าที่มีอยู่ 2.ผู้ขาย สามารถนำเสนอรายละเอียดในการขายผลผลิตด้านการเกษตรพร้อมราคา

นายประสิทธิ์กล่าวว่า 3.การขนส่ง จะเปิดให้ผู้สนใจในแต่ละพื้นที่เข้าสมัครเป็นพนักงานขนส่งอิสระ เพื่อช่วยประชาชนที่กำลังตกงานให้มีอาชีพและรายได้ เป็นส่วนเสริมนอกเหนือจากบริการขนส่งจากภาคเอกชนที่เปิดให้บริการอยู่แล้ว เช่น แกร็บ และไลน์แมน เป็นต้น 4.การรับประกันสินค้า เป็นการยกระดับมาตรฐานการขายสินค้าทางออนไลน์ เพื่อความยั่งยืนในการซื้อขายในระยะยาว 5.การชำระเงิน นอกจากการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารแล้ว ยังสามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อในทุกกลุ่ม

'ไอเอ็มเอฟ'ปรับลดศก.โลก

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกมาระบุว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและลึกซึ้งมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ จนต้องปรับลดตัวเลขการประมาณการทางเศรษฐกิจในปีนี้อีกครั้ง โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะหดตัวลง 4.9% มากกว่าที่เคยระบุในเดือนเมษายนที่ติดลบ 3% และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีหน้าก็จะอ่อนกำลังลง โดยคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 5.4% ลดลงจากเดิมที่ 5.8% แต่หากในปีหน้าโควิด-19 ยังรุนแรง อาจเติบโตได้เพียง 0.5%

เอเอฟพีรายงานว่า คณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันแห่งสหภาพยุโรป (อียู) ให้ความเห็นชอบกับมาตรการของรัฐบาลเยอรมนี ในการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่ออุ้มสายการบินลุฟท์ฮันซา มูลค่า 6,000 ล้านยูโร (ราว 208,000 ล้านบาท) แลกกับการเปิดให้สายการบินคู่แข่งเข้าไปให้บริการในท่าอากาศยานนานาชาติที่แฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิคได้

การให้ความเห็นชอบดังกล่าว เพิ่มเติมจากมาตรการเดิมในการค้ำประกันเงินกู้ให้กับลุฟท์ฮันซารวม 3,000 ล้านยูโร ส่งผลให้รัฐบาลเยอรมนีใช้งบประมาณเพื่อพยุงสถานะของบริษัทการบินยักษ์ใหญ่แห่งยุโรปรายนี้รวมเป็นเงินสูงถึง 9,000 ล้านยูโร หรือราว 313,000 ล้านบาท โดยรัฐบาลเยอรมันจะเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของลุฟท์ฮันซาที่สัดส่วน 20%

ผวาศก.โลกทรุด'หุ้น-น้ำมัน'ร่วง

เอเอฟพีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในเอเชียประจำวันวันที่ 25 มิถุนายนนี้ว่า นักลงทุนพากันเทขายหุ้น หลังดัชนีหุ้นวอลล์สตรีทและยุโรปร่วงลงหนัก จากความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจโลกทรุดหนักตามที่ไอเอ็มเอฟรายงาน

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้แห่เทขายในตลาดหุ้นเอเชียคือการเพิ่มสูงขึ้นของการติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ในสหรัฐ ส่งผลให้หลายพื้นที่ซึ่งเคยปลดล็อกตัวหนีไปเมื่อเร็วๆ นี้ ต้องขอให้ประชาชนอยู่แต่กับบ้านอีกครั้ง

ตลาดดัชนีหุ้นทรุดหนักที่สุด ลดลงถึง 2.3% ดัชนีนิคเคอิ 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลง 1.22% ไชล์, สิงคโปร์, มะนิลา, จาการ์ตา, กรุงเทพฯ และเวลลิงตัน ปิดตัวลดลงมากกว่า 1% เหมือนกันทั้งภูมิภาค ยกเว้นตลาดมูมโบของอินเดียที่ปิดในแดนบวกเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ปิดทำการในวันหยุดตามเทศกาล

ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ได้รับผลกระทบด้วย โดยราคาน้ำมันดิบดับเบิลยูทีโอซื้อขายกันในตลาดเอเชีย ลดลงต่อเนื่องอีก 0.7% มาอยู่ที่ 37.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังหายไปมากถึง 5% ก่อนหน้านั้นในการซื้อขายที่สหรัฐอเมริกา ส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ก็ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 39.98 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

ถกใช้ประโยชน์ 5จีพื้นที่ศก.

วันเดียวกัน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวในงาน AIS 5G ร่วมแรงผู้ฟื้นฟูประเทศไทย พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จัดโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ว่า 5G ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย และกำลังแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า ดึงดูดทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ เพื่อมาท่องเที่ยว มาใช้ชีวิต สร้างอนาคตที่ดีกับประเทศด้วย 5G ที่สามารถใช้ได้จริงเป็นประเทศแรกๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส และประเทศไทยได้โอกาสนั้น เพราะไทย

มติชน

Maitichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15447

หน้า: 1(กลาง), 8, 9

Col.Inch: 289.71 Ad Value: 449,050.50

PRValue (x3): 1,347,151.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สมคิดเร่งก.พลังงานลงทุน 2แสนล้านในปีนี้

ประสบความสำเร็จในการผลักดันเทคโนโลยี 5G มาใช้ในการแพทย์และการรักษาพยาบาล ล่าสุดรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ โดยรัฐบาลตั้งใจให้คณะกรรมการชุดนี้เข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนผลักดันให้ภาครัฐทุกหน่วยงานทำงานไปในทิศทางเดียวกัน" นายพุทธิพงษ์กล่าว

ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายโดยการจำกัดและควบคุมการแพร่ระบาดได้ ทำให้หลายภาคส่วนหารือร่วมกันว่าจะทำอะไรให้เศรษฐกิจของประเทศกลับสู่ภาวะปกติได้ เอไอเอสในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคมไทย มุ่งมั่นที่จะนำความแข็งแกร่งมาช่วยเสริมสร้างฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตขึ้น

นายสมชัยกล่าวว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า โควิด-19 ทำให้เกิดความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้างและลึกซึ้ง ทำให้จีดีพีทุกประเทศหดตัว

อย่างไทยปลายปี 2562 คาดว่าจะขยายตัว 2.5% แต่ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ลบ 6.7% ซึ่งนี่เป็นเพียงการคาดการณ์ ตัวเลขจริงจะมากหรือน้อยอย่างไร ขึ้นอยู่กับการที่เราจะฟื้นฟูประเทศของเราได้อย่างไร (รายละเอียดต่อ น.2)

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/คอลัมน์/กทพ.

วันที่: ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10803

Col.Inch: 11.74

Ad Value: 12,914

หัวข้อข่าว: ทส.ทุ่ม445ล้านจ้างงาน

หน้า: 6(กลาง)

PRValue (x3): 38,742

คลิป: ขาว-ดำ

ทส.ทุ่ม445ล้านจ้างงาน

ทส. - เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. แถลงข่าว “โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

นายวราวุธกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ให้มีรายได้ โดยหน่วยงานในสังกัดทส. มี 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัด. กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับงบประมาณในการจ้างงานรวม 445,176,000 บาท จากงบกลางประจำปี 2563 รวม 16,488 อัตรา จ้างต่อเดือน 9,000 บาท ระยะ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย.2563 นอกจากนี้จะสำรองบุคคลไว้ร้อยละ 15 เพื่อทดแทนกรณีถูกจ้างลาออกระหว่างปฏิบัติงานด้วย

“ประชาชนที่สนใจโครงการจ้างงาน ติดต่อสอบถามได้ที่ 4 หน่วยงานสังกัดทส. ในแต่ละพื้นที่ได้ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้วย” นายวราวุธกล่าว